

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ ข้อมูลประกอบการดำเนินงานของ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ</p> <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖- ข้อมูลโครงสร้างสถานีตำรวจ ขนาดต่างๆ- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	<p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ แนวทางในการปฏิรูปกิจการตำรวจ</p> <ul style="list-style-type: none">- การพัฒนาระบบค่าตอบแทน	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการของกรอบการพัฒนาระบบ ค่าตอบแทน ดังนี้</p> <p>๑. โครงสร้างค่าตอบแทนในปัจจุบันประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุผลพิเศษ ซึ่งในสองส่วนแรกนั้นจะมีลักษณะเป็นเงินที่จ่าย ประจำ แต่ในส่วนของเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษนั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะวิชาชีพและความยากง่ายของงาน ซึ่งในกรณีนี้งานของตำรวจเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ</p>		

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ</p> <p>๕.๑ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ (บทนำ กรอบที่ ๑ การพัฒนาระบบการ สอบสวน และกรอบที่ ๒ การพัฒนางาน นิติวิทยาศาสตร์)</p>	<p>แตกต่างที่ควรได้รับเงินเพิ่มในส่วนนี้แต่การจะทำให้เงินเพิ่มดังกล่าว มีความเหมาะสมนั้น คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้พิจารณาในส่วน อื่นประกอบด้วย</p> <p>(๑) การปรับปรุงภารกิจที่มุ่งเน้นภารกิจหลักหรือภารกิจ เฉพาะ</p> <p>(๒) การปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ภารกิจ โดยการลดขนาดองค์กร (Down sizing) ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ</p> <p>(๓) การกำหนดลักษณะงานแต่ละตำแหน่งให้มีความเป็น วิชาชีพ หรือความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับหลักคิดของการมีสิทธิ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ</p> <p>๒. การกำหนดแหล่งที่มาของค่าตอบแทนของข้าราชการตำรวจควร มีการพิจารณาถึงการปฏิบัติภารกิจร่วมกับพื้นที่ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการภารกิจของ ตำรวจด้วย</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>		